

ร่าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>หลักสูตรเปิดรับสมัคร</p> <p>๑.ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร</p> <p>๑.๑ พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑.๒ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน</p> <p>๑.๓ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข</p> <p>๑.๔ การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์</p> <p>๑.๕ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน</p> <p>๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>๒.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม</p> <p>๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์</p> <p>๒.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน</p> <p>๒.๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตตภัณฑ์ศึกษาทาง การแพทย์</p>	<p>หลักสูตรเปิดรับสมัคร</p> <p>๑.ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>หลักสูตรเปิดรับสมัคร</p> <p>๑.ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>หลักสูตรเปิดรับสมัคร</p> <p>๑.ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>
<p>การสมัคร ผู้สมัครมีภูมิลำเนาในจังหวัด</p>	<p>การสมัคร ผู้สมัครมีภูมิลำเนาในจังหวัด</p>	<p>การสมัคร ผู้สมัครมีภูมิลำเนาในเขตสุขภาพ</p>	<p>การคัดเลือก ผู้สมัครมีภูมิลำเนาได้ทั่วประเทศ</p>
<p>วิธีการรับสมัคร ผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th</p>	<p>วิธีการรับสมัคร ผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th</p>	<p>วิธีการรับสมัคร ผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th</p>	<p>วิธีการรับสมัคร</p> <p>สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพยาบาลศาสตร รับเฉพาะผู้ที่ได้สมัครผ่านระบบการรับแบบ Admission มาแล้ว - หลักสูตรอื่นๆ รับสมัครใหม่ โดยใช้เกณฑ์การรับสมัครและผู้สมัครมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ การรับ Admission
<p>สัดส่วนการรับ ๖๐% ของจำนวนแผนการรับทั้งหมด</p>	<p>สัดส่วนการรับ ๓๐% ของจำนวนแผนการรับทั้งหมด (+ จำนวนคงเหลือของรอบการรับตรงจากพื้นที่)</p>	<p>สัดส่วนการรับ ๑๐% ของจำนวนแผนการรับทั้งหมด (+ จำนวนคงเหลือของรอบการรับตรง)</p>	<p>สัดส่วนการรับ จำนวนคงเหลือแผนการรับทั้งหมด (จากทุกรอบของการรับสมัคร)</p>
<p>ค่าสมัคร ๒๕๐ บาท</p>	<p>ค่าสมัคร ๒๕๐ บาท</p>	<p>ค่าสมัคร อันดับแรก ๒๕๐ บาท (เลือกได้ ๔ อันดับ) และอันดับต่อไปอันดับละ ๑๐๐ บาท</p>	<p>ค่าสมัคร ไม่มีค่าสมัคร</p>
<p>หลักสูตร/โควตาที่สมัครได้ ๑ หลักสูตร ๑ สถานศึกษา</p>	<p>หลักสูตร/โควตาที่สมัครได้ ๑ หลักสูตร ๑ โควตา</p>	<p>หลักสูตร/โควตาที่สมัครได้ เลือกได้ ๔ อันดับได้ทุกหลักสูตร</p>	<p>หลักสูตร/โควตาที่สมัครได้ ๑ หลักสูตร ๑ สถานศึกษา</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>ประเภทการรับสมัคร (รับเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่สถานะเป็นข้าราชการ)</p> <p>- กลุ่มบุคคลทั่วไป (รับเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่สถานะเป็นข้าราชการ)</p>	<p>ประเภทการรับสมัคร</p> <p>แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม</p> <p>๑. กลุ่มบุคคลทั่วไป (รับเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่สถานะเป็นข้าราชการ)</p> <p>๒. กลุ่มพัฒนาบุคลากร (รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) การแพทย์ แผนไทยบัณฑิต/ไทยประยุกต์)</p> <p>๒.๑ หลักสูตรพยาบาล รับดังนี้ (๒.๑.๑) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวง สาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน (๒.๑.๒) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวง สาธารณสุข ด้านสาธารณสุข</p> <p>๒.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รับดังนี้ (๒.๒.๑) โควตา อสม.</p> <p>๒.๓ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต/ไทยประยุกต์ รับดังนี้ (๒.๓.๑) โควตาผู้ปฏิบัติงานกระทรวง สธ.</p>	<p>ประเภทการรับสมัคร</p> <p>- กลุ่มบุคคลทั่วไป (รับผู้ที่ไม่ใช่สถานะเป็นข้าราชการ)</p>	<p>ประเภทการรับสมัคร</p> <p>- กลุ่มบุคคลทั่วไป (รับผู้ที่ไม่ใช่สถานะเป็นข้าราชการ)</p>
<p>ประเภทโควตา</p> <p>๑. บุคคลทั่วไป (รับทุกหลักสูตร)</p> <p>๒. กรรมการแพทย์ (รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๓. ทนสถาบันพระบรมราชชนก (รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ ได้รับการจัดสรรให้ ผลิตพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่า ปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน</p>	<p>ประเภทโควตา</p> <p>๑. บุคคลทั่วไป (รับทุกหลักสูตร)</p> <p>๒. กรรมการแพทย์ (รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๓. บุตร อสม. (รับเฉพาะหลักสูตรพยาบาล , สป.ทันต สาธารณสุข,และปวส.เภสัชกรรม)</p> <p>๔. มูลนิธิพร. (ทุกหลักสูตร)</p> <p>๕. มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ (ทุกหลักสูตร)</p> <p>๖. พื้นที่เกาะ จ.ตราด และ จ.ระนอง (เฉพาะหลักสูตร พยาบาล)</p> <p>๗. พื้นที่อำเภอ ทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ (จ.กาญจนบุรี) (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๘. หน่วยงานที่ขอความร่วมมือผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - รพ.ชลประทาน (หลักสูตรพยาบาล และปวส. (เทคนิค เภสัชกรรม , ปวส.เวชระเบียน) - รพ.บ้านแพ้ว (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล) - รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล) 	<p>ประเภทโควตา</p> <p>๑. บุคคลทั่วไป (ทุกหลักสูตร)</p> <p>๒. กรรมการแพทย์ (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวิต/ร.ราชประชานุเคราะห์ (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๔. โครงการพระเมตตาสมเด็จพระเจ้า (เฉพาะหลักสูตร พยาบาล)</p> <p>๕. โครงการผลิตพยาบาลตามรอยสมเด็จพระเจ้า (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล,สาธารณสุขชุมชน,ทันต สาธารณสุข)</p> <p>๖. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (เฉพาะหลักสูตร พยาบาล)</p> <p>๗. มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ (ทุกหลักสูตร)</p> <p>๘. พื้นที่อำเภอ ทองผาภูมิ สังขละ ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ (จ.กาญจนบุรี) (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล)</p> <p>๙. พื้นที่เกาะ จ.ตราด และ จ.ระนอง (เฉพาะหลักสูตร</p>	

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
	<p>หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ รับจำนวนคงเหลือจากการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>พยาบาล) ๑๐. หน่วยงานที่ขอความร่วมมือผลิต - รพ.ชลประทาน (หลักสูตรพยาบาล และปวส. (เทคนิคเภสัชกรรม , สาขาวิชาเวชระเบียน) - รพ.บ้านแพ้ว (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล) - รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เฉพาะหลักสูตรพยาบาล) หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ รับจำนวนคงเหลือจากการรับตรง</p>	<p>หมายเหตุ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ รับจำนวนคงเหลือจากการรับทุกรอบ</p>
พื้นที่สัมภาษณ์ แยกเป็น วทบ.และวสส.	พื้นที่สัมภาษณ์ แยกเป็น วทบ.และวสส.	พื้นที่สัมภาษณ์ สบข.กำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ตาม ภูมิสำเนา	พื้นที่สัมภาษณ์ แยกตามสถานศึกษาเป็น วทบ.และวสส.
<p>วิธีการคัดเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สมัครเข้าศึกษาจะได้รับสัมภาษณ์ทุกคน - ประมวลผลคะแนนด้วยระบบการรับสมัครของสถาบัน พระบรมราชชนก - การสัมภาษณ์ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สบข. แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่าย รร.ในภาคเอกชน รร.ในเครือข่ายองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น และหรือผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจำนวน ๒ เท่าของจำนวนการรับในรอบรับ ตรงจากพื้นที่ (ตัวจริงและตัวสำรอง) 	<p>วิธีการคัดเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมวลผลคะแนนด้วยระบบการรับสมัครของสถาบัน พระบรมราชชนก - การสัมภาษณ์ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สบข. แต่งตั้งคณะกรรมการ 	<p>วิธีการคัดเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประมวลผลคะแนนด้วยระบบการรับสมัครของสถาบัน พระบรมราชชนก 	<p>วิธีการคัดเลือก</p> <p>รอบที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประมวลผลเรียงลำดับคะแนน จากผู้ที่เคยสมัครผ่านระบบการรับแบบ Admission มาแล้ว โดยสถานศึกษาดำเนินการคัดเลือก สัมภาษณ์ และ ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา -หลักสูตรอื่นๆ สถานศึกษารับสมัครใหม่ โดยใช้เกณฑ์การ รับสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับการรับ Admission <p>รอบที่ ๒</p> <p>กรณี : สถานศึกษาใดได้จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่ครบตามแผน การผลิตจากการรับตรงอิสระ รอบที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สามารถปรับเกลี้ยการรับ (ตัวสำรอง) เพื่อให้เข้าศึกษาได้เฉพาะภายในเครือข่ายภาค ของสถานศึกษานั้นๆ - หลักสูตรอื่นๆ สามารถปรับเกลี้ยการรับ (ตัวสำรอง) เพื่อให้เข้าศึกษาภายในเครือข่ายสหเวชศาสตร์
<p>เกณฑ์ที่ใช้ในการสมัคร</p> <p>หลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ ระดับ ป.ตรี</p> <p>๑) รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ดังนี้</p>	<p>เกณฑ์ที่ใช้ในการสมัคร</p> <p>หลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ ระดับ ป.ตรี</p> <p>๑) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ใช้ผลการ เรียนดังนี้</p>	<p>เกณฑ์ที่ใช้ในการสมัคร</p> <p>หลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ ระดับ ป.ตรี</p> <p>(๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนักคะแนน O-NET</p>	<p>เกณฑ์ที่ใช้ในการสมัคร</p> <p>*หลักสูตรพยาบาล</p> <p>เป็นผู้ที่เคยสมัครผ่านระบบการรับแบบ Admission มาแล้ว</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>๑.๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐</p> <p>๑.๒) GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๕๐</p> <p>กรณีทุนสภช.</p> <p>๑.๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐</p> <p>๑.๒) GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๓.๐๐</p> <p>หลักสูตรอื่นๆ ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี</p> <p>๑.๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕</p> <p>๑.๒) GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๒๕</p> <p>๒) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีคุณลักษณะเด่น ดังนี้</p> <p>๒.๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำ</p> <p>๒.๒) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมที่พึงประสงค์</p> <p>๒.๓) การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.๔) เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด</p>	<p>๑.๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p> <p>๑.๒) GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p> <p>๒) ผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ผลการเรียน จำนวน ๕ ภาคการศึกษา ดังนี้</p> <p>๑.๑) GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p> <p>๑.๒) GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p>	<p>(๒) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (รหัสวิชา ๐๑) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รหัสวิชา ๐๒) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๔) และวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๕)</p> <p>(๓) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕)</p> <p>(๔) มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒)</p> <p>โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT๒ ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี</p>	<p>*หลักสูตรอื่นๆ ระดับ ป.ตรี และต่ำกว่าระดับ ป.ตรี</p> <p>เป็นผู้สมัครใหม่ โดยสมัคร ณ สถานศึกษา</p> <p>เกณฑ์ที่ใช้ในการสมัครเช่นเดียวกับ การรับ Admission ดังนี้</p> <p>(๑) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนักคะแนน O-NET</p> <p>(๒) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย (รหัสวิชา ๐๑) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รหัสวิชา ๐๒) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๔) และวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๕)</p> <p>(๓) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕)</p> <p>(๔) มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒)</p> <p>โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT๒ ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี</p> <p>(๕) กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้</p> <p>(๖) กรณีผู้สมัครไม่มีผลการเรียนและการทดสอบตามข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) การรับสมัครและคัดเลือกขึ้นอยู่กับ การพิจารณาและตัดสินใจของสถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>(๗) กรณีผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ในการสมัคร และมีความประสงค์เข้าศึกษาโควตาโครงการนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และองค์ประกอบการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสถาบันพระบรมราชชนก</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>องค์ประกอบในการคัดเลือก</p> <p>๑) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>๒) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๓) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๔) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๕) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสัมภาระณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐</p> <p>รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>องค์ประกอบในการคัดเลือก</p> <p>กลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>๑) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>๒) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๓) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๔) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๕) สัมภาระณ์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐</p> <p>รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>องค์ประกอบในการคัดเลือก</p> <p>๑) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๒ ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ภาษาไทย(รหัสวิชา ๐๑) สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (รหัสวิชา ๐๒) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๔) และ วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๕) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>๓) ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัส ๘๕) คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๔) ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ รหัสวิชา ๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>องค์ประกอบในการคัดเลือก</p> <p>๑) ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๒ ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ภาษาไทย(รหัสวิชา ๐๑) สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (รหัสวิชา ๐๒) ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา ๐๓) คณิตศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๔) และ วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ๐๕) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>๓) ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัส ๘๕) คิดเป็นร้อยละ ๒๐</p> <p>๔) ผลการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT ๒ รหัสวิชา ๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p>รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>
	<p>กลุ่มพัฒนาบุคลากร</p> <p>หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน</p> <p>(๑.๑) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) หรือ</p> <p>(๑.๒) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือ</p> <p>(๑.๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือ (๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข</p> <p>(๒.๑) ประกาศนียบัตรการศึกษาผดุงครรภ์อนามัย พ.ศ.๒๕๐๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ</p> <p>(๒.๒) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.๒๕๒๕ หรือ</p>		

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ															
	<p>(๒.๓) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์ อนามัย) พ.ศ.๒๕๒๖ หรือ</p> <p>(๒.๔) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๔) หรือ</p> <p>(๒.๕) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๔๓ หรือ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือ (๒.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐</p> <table border="1" data-bbox="672 564 1187 1309"> <thead> <tr> <th>องค์ประกอบ</th> <th>คะแนน</th> <th>แนวทางการพิจารณาคัดเลือก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ความรู้</td> <td>๔๐</td> <td>ใช้ผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ข้อ ๑) หรือ ข้อ ๒)</td> </tr> <tr> <td>สัมภาษณ์</td> <td>๒๐</td> <td>-บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม</td> </tr> <tr> <td>ผลการปฏิบัติงาน</td> <td>๔๐</td> <td>-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน อุทิศตนเพื่อการทำงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยทำผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ -รางวัลดีเด่นหรือเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>๑๐๐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	องค์ประกอบ	คะแนน	แนวทางการพิจารณาคัดเลือก	ความรู้	๔๐	ใช้ผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ข้อ ๑) หรือ ข้อ ๒)	สัมภาษณ์	๒๐	-บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม	ผลการปฏิบัติงาน	๔๐	-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน อุทิศตนเพื่อการทำงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยทำผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ -รางวัลดีเด่นหรือเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	รวม	๑๐๐			
องค์ประกอบ	คะแนน	แนวทางการพิจารณาคัดเลือก																
ความรู้	๔๐	ใช้ผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ข้อ ๑) หรือ ข้อ ๒)																
สัมภาษณ์	๒๐	-บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม																
ผลการปฏิบัติงาน	๔๐	-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน อุทิศตนเพื่อการทำงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยทำผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ -รางวัลดีเด่นหรือเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรเกี่ยวกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน																
รวม	๑๐๐																	

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ															
	<p>หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกประเภท สังกัดสธ.</p> <table border="1" data-bbox="663 321 1161 1105"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 321 796 368">องค์ประกอบ</th> <th data-bbox="796 321 906 368">คะแนน</th> <th data-bbox="906 321 1161 368">แนวทางการพิจารณาคัดเลือก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 368 796 431">GPAX</td> <td data-bbox="796 368 906 431">๕๐</td> <td data-bbox="906 368 1161 431">-ผลการเรียนจบม.๖ สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 431 796 713">สัมภาษณ์</td> <td data-bbox="796 431 906 713">๒๐</td> <td data-bbox="906 431 1161 713">-บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 713 796 1074">ผลการปฏิบัติงาน</td> <td data-bbox="796 713 906 1074">๕๐</td> <td data-bbox="906 713 1161 1074">-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน สุจริตตน -เพื่อการปฏิบัติงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนา</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1074 796 1105">รวม</td> <td data-bbox="796 1074 906 1105">๑๐๐</td> <td data-bbox="906 1074 1161 1105"></td> </tr> </tbody> </table>	องค์ประกอบ	คะแนน	แนวทางการพิจารณาคัดเลือก	GPAX	๕๐	-ผลการเรียนจบม.๖ สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐	สัมภาษณ์	๒๐	-บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม	ผลการปฏิบัติงาน	๕๐	-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน สุจริตตน -เพื่อการปฏิบัติงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนา	รวม	๑๐๐			
องค์ประกอบ	คะแนน	แนวทางการพิจารณาคัดเลือก																
GPAX	๕๐	-ผลการเรียนจบม.๖ สายวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐																
สัมภาษณ์	๒๐	-บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจา -ความรู้ทั่วไป ปฏิภาณไหวพริบ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทัศนคติต่อวิชาชีพ -ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม																
ผลการปฏิบัติงาน	๕๐	-มีความรู้ และใช้ความรู้ -ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบสูง -มีความเสียสละ อดทน สุจริตตน -เพื่อการปฏิบัติงาน -มีความประพฤติดี ไม่เคยผิดวินัย -มีความสนใจ ใฝ่รู้ พัฒนา																
รวม	๑๐๐																	

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ																		
	<p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)</p> <table border="1" data-bbox="663 329 1172 1097"> <thead> <tr> <th>ผลการปฏิบัติงาน</th> <th>ค่าคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- ดีเด่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ อิสริยาภรณ์ หรือระดับชาติ หรือเป็นกรรมการ ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย</td> <td>๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับภาค หรือเป็นกรรมการชมรมอ สม. ระดับภาค</td> <td>๙๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับเขต หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.ระดับเขต</td> <td>๘๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับจังหวัด หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม. ระดับจังหวัด</td> <td>๗๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับอำเภอ หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับอำเภอ</td> <td>๖๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับตำบล หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับตำบล</td> <td>๕๐</td> </tr> <tr> <td>- ดีเด่นระดับหมู่บ้าน หรือเป็นประธาน อสม.ในหมู่บ้าน</td> <td>๔๐</td> </tr> <tr> <td>- เป็น อสม.ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</td> <td>๓๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้สมัครที่เป็นทั้ง อสม. ดีเด่น และเป็นกรรมการชมรม อสม. ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีระดับค่าคะแนนสูงสุด ผู้สมัครที่มีผลคะแนนระดับความดีเด่น หรือกรรมการ ชมรม อสม.เท่ากัน ให้พิจารณาจากระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เป็น อสม.เป็นอันดับแรก และอันดับรองลงมาคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เป็นลำดับต่อไป 	ผลการปฏิบัติงาน	ค่าคะแนน	- ดีเด่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ อิสริยาภรณ์ หรือระดับชาติ หรือเป็นกรรมการ ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย	๑๐๐	- ดีเด่นระดับภาค หรือเป็นกรรมการชมรมอ สม. ระดับภาค	๙๐	- ดีเด่นระดับเขต หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.ระดับเขต	๘๐	- ดีเด่นระดับจังหวัด หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม. ระดับจังหวัด	๗๐	- ดีเด่นระดับอำเภอ หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับอำเภอ	๖๐	- ดีเด่นระดับตำบล หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับตำบล	๕๐	- ดีเด่นระดับหมู่บ้าน หรือเป็นประธาน อสม.ในหมู่บ้าน	๔๐	- เป็น อสม.ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา	๓๐		
ผลการปฏิบัติงาน	ค่าคะแนน																				
- ดีเด่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ อิสริยาภรณ์ หรือระดับชาติ หรือเป็นกรรมการ ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย	๑๐๐																				
- ดีเด่นระดับภาค หรือเป็นกรรมการชมรมอ สม. ระดับภาค	๙๐																				
- ดีเด่นระดับเขต หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.ระดับเขต	๘๐																				
- ดีเด่นระดับจังหวัด หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม. ระดับจังหวัด	๗๐																				
- ดีเด่นระดับอำเภอ หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับอำเภอ	๖๐																				
- ดีเด่นระดับตำบล หรือเป็นกรรมการ ชมรมอสม.ระดับตำบล	๕๐																				
- ดีเด่นระดับหมู่บ้าน หรือเป็นประธาน อสม.ในหมู่บ้าน	๔๐																				
- เป็น อสม.ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา	๓๐																				

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>กลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติ</p> <p>(๑) คุณสมบัติทั่วไป</p> <p>(๑.๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ</p> <p>(๑.๒) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๑.๓) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๑.๔) เป็นผู้ที่มีความสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ</p> <p>(๑.๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>(๑.๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นกสิกรรมสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามกสิกรรม สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือ สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคุณหัสดี พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>(๒) คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>(๒.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร</p> <p>(๒.๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร</p>	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>๑.กลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติ</p> <p>(๑) คุณสมบัติทั่วไป</p> <p>(๑.๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ</p> <p>(๑.๒) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๑.๓) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๑.๔) เป็นผู้ที่มีความสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ</p> <p>(๑.๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>(๑.๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นกสิกรรมสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามกสิกรรม สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคุณหัสดี พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>(๒) คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>(๒.๑) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๒) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๓) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๔) กรณีใช้สิทธิบุตร อสม. (เฉพาะในรอรับตรงเท่านั้น)</p>	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>กลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>(เช่นเดียวกับการรับตรง ข้อ ๑.๑, ๑.๓ - ๑.๖)</p> <p>(๑.๒) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง มี ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๒) คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>(๒.๑) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๒) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๓) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>กลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>(เช่นเดียวกับการรับตรง ข้อ ๑.๑, ๑.๓ - ๑.๖)</p> <p>ตัดทิ้งข้อ ๑.๒</p> <p>โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรีของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒</p> <p>(๒) คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>(๒.๑) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๒) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒.๓) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>(๒.๓) กรณีใช้สิทธิบุตรของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำฉบับจริงพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยผู้เป็นเจ้าของสิทธิจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันแรกของการรับสมัคร)</p> <p>(๓) คุณสมบัติทางการศึกษา</p> <p>(๓.๑) เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยศึกษารายวิชา ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>(๓.๑.๑) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียนรู้ หรือวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียนรู้ และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียนรู้</p> <p>(๓.๑.๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนตามข้อวงเล็บ ๓.๑.๑ หรือวงเล็บ ๓.๑.๒ สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษากฎปฏิบัติกร เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่เน้น</p>	<p>โดยต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต มีบิดาหรือมารดาเป็น อสม. ของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีคะแนนเพิ่มให้ตามการปฏิบัติงานดีเด่นในระดับต่าง ๆ ของบิดาหรือมารดาที่เป็น อสม. ตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด (รายละเอียดตามประกาศฯ)</p> <p>(๓) คุณสมบัติทางการศึกษา</p> <p>(๓.๑) เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>(๓.๑.๑) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๑.๒) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>(๓) คุณสมบัติทางการศึกษา</p> <p>(๓.๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>(๓.๑.๑) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๑.๒) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>(๓) คุณสมบัติทางการศึกษา</p> <p>(๓.๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>(๓.๑.๑) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๑.๒) เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เช่นเดียวกับรอบรับตรงจากพื้นที่</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>โปรแกรมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒) และหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีทุกหลักสูตร (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร)</p> <p>(๔) คุณสมบัติด้านสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้</p> <p>(๔.๑) โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดเป็นมาแต่กำเนิดและมาเป็นภายหลัง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>(๔.๒) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(๔.๒.๑) ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว</p> <p>(๔.๒.๒) ตาบอดสี โดยเฉพาะเมสีหรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว</p> <p>(๔.๒.๓) ระดับการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังมีสายตาต่ำกว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐</p> <p>(๔.๒.๔) ตาพิการ หรือมีความผิดปกติ เช่น ตาเหล่</p> <p>(๔.๓) หูหนวก ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) แล้วการได้ยินไม่ปกติ แม้แต่ข้างเดียว หรือโรคหูอื่นๆ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางและคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>(๔.๔) วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>(๔.๕) โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิดอันตรายระหว่างศึกษา</p> <p>(๔.๖) โรคเบาหวาน ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่ามีแนวโน้มเกิดอันตรายระหว่างศึกษา</p>	<p>(๔) คุณสมบัติด้านสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>(๔) คุณสมบัติด้านสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>(๔) คุณสมบัติด้านสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>(๔.๗) โรคใดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้</p> <p>(๔.๘) มีความผิดปกติทางจิตซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษา หรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา</p> <p>(๔.๙) เสพสารเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง</p> <p>(๔.๑๐) โรคคนเผลอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อง่าย</p> <p>(๔.๑๑) โรคและอาการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพิจารณาเป็นรายหลักสูตร เช่น</p> <p>(๔.๑๑.๑) ร่างกายต้องไม่มีผิดรูป หรือพิการจนเสีย บุคลิกลักษณะ เช่น ศีรษะและส่วนประกอบของใบหน้าผิดรูป แขน ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกาย เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน</p> <p>(๔.๑๑.๒) กระดูก หรือกล้ามเนื้อบางส่วนมีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น เท้าปุก อัมพาตหรือมีกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ทำให้เสียบุคลิภาพซึ่ง คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าจะไม่เหมาะสม ต่อวิชาชีพและลักษณะงาน</p> <p>(๔.๑๑.๓) โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติ เห็นเด่นชัดจนเสียบุคลิภาพ</p> <p>(๔.๑๑.๔) โรคเท้าช้าง</p> <p>(๔.๑๑.๕) โรคลมชัก ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อัน จะก่อเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เว้นแต่โรคลมชักที่ไม่มีอาการชัก มาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ เป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้</p> <p>หมายเหตุ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา ผลการตรวจร่างกาย ให้ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละสาขาหลักสูตรของกระทรวง สาธารณสุข</p>			

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
ไม่เปิดรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร	<p>๒. กลุ่มพัฒนาบุคลากร</p> <p>๑ คุณสมบัติ</p> <p>(๑) คุณสมบัติทั่วไป</p> <p>(๑.๑) อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๑.๒) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ</p> <p>(๑.๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>(๑.๔) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และไม่เป็นภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๘</p> <p>(๒) คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>(๒.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร</p> <p>(๒.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประเภทโควตา อสม. ต้องเป็น อสม. เต็มขั้น หรือเป็นกรรมการชมรม อสม.</p> <p>(๒.๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐</p> <p>(๓) คุณสมบัติทางการศึกษาทั่วไป</p> <p>(๓.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน</p>	ไม่เปิดรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร	ไม่เปิดรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
	<p>โรงเรียน ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>(๓.๑.๑) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียนรู้ หรือวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียนรู้ และวิชาภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียนรู้ หรือ</p> <p>(๓.๑.๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต</p> <p>(๓.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีคุณสมบัติทางการศึกษาเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลทั่วไป</p> <p>(๔) คุณสมบัติด้านการศึกษาเฉพาะ (วุฒิการศึกษา)</p> <p>(๔.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน</p> <p>(๑.๑) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กัซิป) หรือ</p> <p>(๑.๒) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือ</p> <p>(๑.๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือ</p>		

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
	<p>(๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของ กระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข</p> <p>(๒.๑) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.๒๕๒๕ หรือ</p> <p>(๒.๒) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) พ.ศ.๒๕๒๖ หรือ</p> <p>(๒.๓) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๔) หรือ</p> <p>(๒.๔) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๔๓ หรือ พ.ศ.๒๕๔๕ หรือ</p> <p>(๒.๕) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข ศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>(๕) คุณสมบัติระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>(๕.๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญา ตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึง วันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๕.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ ปฏิบัติงานในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรโควตา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๕.๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ต้อง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ ลูกจ้างทุก ประเภท ลังกัดกระทรวงสาธารณสุข และต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน นับถึง วันเปิดภาคการศึกษา</p> <p>(๖) คุณสมบัติด้านสุขภาพผู้มีสิทธิเข้าศึกษา</p> <p>เช่นเดียวกับกลุ่มบุคคลทั่วไป</p>		

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>เอกสารหลักฐานของผู้สมัคร</p> <p>๑. ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร หลักฐานตัวจริง พร้อมสำเนา ให้วิทยาลัยเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ดังนี้</p> <p>(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเข้าศึกษาโดยตรง ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา คำ ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน</p> <p>(๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา</p> <p>(๓) ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สมัคร พร้อมสำเนา กรณีใช้ภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งในการสมัครให้อื่นทะเบียนบ้านตัวจริงของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมสำเนา</p> <p>(๔) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖</p> <p>- ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.๑ หรือ ปพ.๑) แสดงผล ๕ ภาคการศึกษา</p> <p>- ใช้ใบรับรองหน่วยกิต ที่แสดงจำนวนหน่วยการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษา ที่ ๒ จากสถานศึกษา</p>	<p>เอกสารหลักฐานของผู้สมัคร</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่ ข้อ ๑-๓</p> <p>(๔) สำหรับผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖</p> <p>- ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.๑ หรือ ปพ.๑) ๕ ภาคการศึกษา</p> <p>- ใช้ใบรับรองหน่วยกิต ที่แสดงจำนวนหน่วยการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษา ที่ ๒ จากสถานศึกษา</p> <p>(๕) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.๑ หรือ ปพ.๑) ๖ ภาคการศึกษา</p>	<p>เอกสารหลักฐานการสมัคร</p> <p>ข้อ ๑-๓ เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๔) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.๑ หรือ ปพ.๑) ๖ ภาคการศึกษา</p>	<p>เอกสารหลักฐานของผู้สมัคร</p> <p>ข้อ ๑-๓ เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๔) ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.๑ หรือ ปพ.๑) ๖ ภาคการศึกษา</p>
<p>ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการสมัคร</p> <p>๑. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณสมบัติซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี) ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครไม่มีสิทธิในการเข้าสัมภาษณ์</p> <p>๒. กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา</p> <p>๓. การพิจารณาตัดสิทธิเข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติด้านสุขภาพ</p>	<p>ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการสมัคร</p> <p>ข้อ ๑-๔ เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการสมัคร</p> <p>ข้อ ๑-๔ เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>ข้อตกลงในการสมัคร</p> <p>ข้อ ๑-๔ เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>๑๐. กรณี สถานศึกษาใดได้จำนวนผู้เข้าศึกษาไม่ครบตามแผนการผลิตจากการทูลรอบ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์</p> <p>รอบที่ ๑ ให้สถานศึกษาสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสมัครในการรับ Admission มาแล้ว</p> <p>รอบที่ ๒ เรียกเพิ่มเติม (ตัวสำรอง) จากรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษา หากจำนวนตัวสำรองไม่เพียงพอ สามารถเรียกตัวสำรองจากสถานศึกษาซึ่งรับผู้เข้าศึกษาได้ครบแล้ว (ตามแผนการผลิต) ได้เฉพาะภายในวิทยาลัยพยาบาล</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>ต้องกระทำโดยคณะกรรมการที่มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน</p> <p>๔. ผู้สมัคร ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกหลักสูตร หากประสงค์ต้องการเข้ารับการศึกษาใหม่ในรอบอื่นๆของการรับสมัครประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้องยื่นเรื่องขอละสิทธิการเข้าศึกษาก่อน การสมัครใหม่ ที่วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. ในกรณีผู้สมัครเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และมีภูมิลำเนา ณ จังหวัดแพร่ พื้นที่เขตสุขภาพ และจังหวัดอื่นๆ สถาบันพระบรมราชชนก ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสถานศึกษาตามความเหมาะสม และความสามารถในการผลิตบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>๖. ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้การรับรอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร์ แล้ว</p> <p>๗. กรณีถ้ามีทุนการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับทุนกระทรวงสาธารณสุข และทำสัญญาผูกพันกับหน่วยบริการที่เป็นเจ้าของทุนตามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหากไม่ถือปฏิบัติ จะถูกตัดสิทธิการเข้าศึกษา</p> <p>๘. ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศนี้ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาตลอดหลักสูตร</p> <p>๙. หากการคัดเลือกไม่ครบตามประเภทและจำนวนโควตาที่กำหนด สถาบันพระบรมราชชนก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนประเภทและจำนวนโควตา ไปเป็นโควตาประเภทบุคคลทั่วไปได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๑๐. หากมีข้อสงสัยในการสมัครสามารถสอบถามได้ที่วิทยาลัยทุกแห่งที่เป็นสถานที่รับสมัคร</p>			<p>เครือข่ายภาคของสถานศึกษานั้นๆ</p> <p>- หลักสูตรอื่นๆ</p> <p>รอบที่ ๑ รับนักศึกษาใหม่ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นเดียวกับผู้สมัครใน รอบ Admission</p> <p>รอบที่ ๒ เรียกเพิ่มเติมสำรอง สถานศึกษาที่มีผู้สมัครไม่ครบตามแผนการผลิต สามารถเรียกผู้สมัคร (ตัวสำรอง) จากสถานศึกษาภายในเครือข่ายสหเวชศาสตร์ที่มีผู้สมัครไว้เกินจำนวนผู้เข้าศึกษาแล้ว (ครบตามแผนการผลิต)</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>(๑) จัดสถานศึกษาตามประเภทและจำนวนโควตาที่ได้จากความต้องการและการจ้างงานของเขตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามแนบท้ายประกาศ</p> <p>(๒) กำหนดพื้นที่ในการสัมภาษณ์ และสถานศึกษา ตามแนบท้ายประกาศ</p> <p>(๓) จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (การรับตรงจากพื้นที่)</p> <p>(๔) การรับชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย com code ๙๓๘๒ และธนาคารไทยพาณิชย์ com code ๓๕๓๒</p> <p>(๕) จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการรับสมัครโดยเฉพาะใบสมัคร บันทึกผลการตรวจสอบหลักฐาน ผลการชำระเงิน ผลการคัดเลือก การนำรายชื่อนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสถาบันพระบรมราชชนก และการสละสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p>(๖) ดำเนินการรับสมัครและประมวลผลตามระบบสารสนเทศที่จัดทำขึ้น</p> <p>(๗) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) โดยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้ลงนาม</p> <p>(๘) ส่งรายชื่อที่เป็นอันดับสำรอง (๑ เท่า) ให้แก่วิทยาลัย</p> <p>(๙) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>- ข้อ (๑) และ(๒) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓) จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (การรับตรง)</p> <p>- ข้อ(๔),(๕),(๖) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๗) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ลงนาม</p> <p>(๘) ส่งรายชื่อการเรียกผู้สมัครเพิ่มเติมรอบ ๒ และ ๓ ให้แก่สถานศึกษา เพื่อจัดทำประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p>(๙) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>- ข้อ (๑) และ(๒) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๓) จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (การรับ Admission)</p> <p>- ข้อ(๔),(๕),(๖) เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๗) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ลงนาม</p> <p>(๘) ส่งรายชื่อการเรียกผู้สมัครเพิ่มเติมรอบ ๒ ,๓ และ ๔ ให้แก่สถานศึกษา เพื่อจัดทำประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p>(๙) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>(๑) จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ ผ่านระบบรับสมัคร http://admission.piu.in.th</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ ผ่านระบบรับสมัคร http://admission.piu.in.th</p> <p>(๓) สรุปจำนวน และตรวจสอบโควตาสถานศึกษาและโควตาจังหวัด ที่สถานศึกษาจะดำเนินการรับนักศึกษาตามแผนการจัดสรรการผลิต</p> <p>(๔) จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบันทึกผลการคัดเลือก</p> <p>(๕) จัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัคร http://admission.piu.in.th มาแล้ว โดยการประมวลผลและเรียงคะแนนในภาพประเทศให้กับสถานศึกษา สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์</p> <p>(๖) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโครงการนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด</p> <p>(๗) จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาโครงการนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบให้ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ลงนาม</p> <p>(๘) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>
<p>สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้วิทยาลัย ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของโควตาจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง</p>	<p>สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้วิทยาลัย ทำหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของโควตาจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา</p>	<p>สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้วิทยาลัย ทำหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง</p>	<p>สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สถานศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาตามโควตาของจังหวัดต่างๆ ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>สาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่</p> <p>(๒) การสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยแต่ละแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่าย รร. ในภาคเอกชน รร. ในเครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) เหยื่อแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักเรียนตามโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบการรับสมัครและคัดเลือก</p> <p>(๔) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ดำเนินการสัมภาษณ์</p> <p>(๕) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ บันทึกคะแนนและยืนยันผลการสัมภาษณ์</p> <p>(๖) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ รับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย</p> <p>(๗) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ บันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย</p> <p>(๘) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p>(๙) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา รับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา</p> <p>(๙.๑) การรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่ร่วมผลิตและฝากเรียนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๙.๑.๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่รับชำระเงินและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>(๙.๑.๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่รับชำระเงินและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา</p>	<p>หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง</p> <p>(๒) เหยื่อแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ตามโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบการรับสมัครและคัดเลือก</p> <p>(๓) การสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยแต่ละแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิจารณาตัดสินใจทุกกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร</p> <p>(๔) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ดำเนินการสัมภาษณ์</p> <p>(๕) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ บันทึกคะแนนและยืนยันผลการสัมภาษณ์ (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</p> <p>(๖) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ รับและพิจารณาผลการตรวจร่างกาย (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</p> <p>(๗) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ บันทึกและยืนยันผลการตรวจร่างกาย (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</p> <p>(๘) วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</p> <p>(๙) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา รับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา</p> <p>(๙.๑) การรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่ร่วมผลิตและฝากเรียนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๙.๑.๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่รับชำระเงินและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>(๙.๑.๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่รับชำระเงินและเบิกจ่ายเงิน ค่าบำรุง</p>	<p>สาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions</p> <p>(๒) เหยื่อแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ตามโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบการรับสมัครและคัดเลือก</p> <p>(๓) การดำเนินงานสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาษณ์แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิจารณาตัดสินทุกกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร</p> <p>(๔) วิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๕) วิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาษณ์ บันทึกผลการสัมภาษณ์ และยืนยันผลการตรวจร่างกาย ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๖) วิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๗) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา รับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๗.๑) สำหรับการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ร่วมผลิตและฝากเรียนขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๗.๑.๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ทำหน้าที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>(๗.๑.๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร</p>	<p>คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ</p> <p>(๒) การดำเนินงานคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิจารณาตัดสินทุกกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร</p> <p>(๓) สถานศึกษา รับสมัครและคัดเลือกจากผู้สมัคร ตามปฏิทินกำหนด</p> <p><u>หลักสูตรพยาบาลศาสตร์</u> ที่สมัครผ่านระบบรับสมัคร http://admission.pi.in.th มาแล้วโดยประมวลผลและเรียงคะแนนในภาพประเทศ</p> <p><u>หลักสูตรอื่นๆ</u> รับผู้สมัครใหม่ ณ วิทยาลัยในสังกัด สบข. ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๔) สถานศึกษา แจ้งโควตาของหน่วยบริการให้แก่ผู้สมัครได้รับทราบ (จังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา)</p> <p>(๕) สถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๖) สถานศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๗) สถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๘) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับชำระเงินและเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๙) สถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>เขตสกลนคร</p> <p>(๑๐) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา บ้านทีกและยืนยันผลการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา</p> <p>(๑๑) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่</p> <p>(๑๒) การเรียกสำรองเข้าศึกษาเพิ่มเติม ๑ รอบ กรณี ดังนี้</p> <p>(๑๒.๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือ</p> <p>(๑๒.๒) สละสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ (๑๒.๓) จำนวนโควตาไม่ครบ</p> <p>(๑๓) วิทยาลัยบ้านทีกและยืนยันผลรายงานผลการเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมทุกกรณี หากสละสิทธิ์ให้ระบุดุผลการสละสิทธิ์ในระบบรับสมัครฯ ทั้งนี้ การเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการที่กำหนดไว้</p>	<p>การศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร</p> <p>(๑๐) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา บ้านทีกและยืนยันผลการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา</p> <p>(๑๑) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่ (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</p> <p>(๑๒) การเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติม มีกรณี ดังนี้</p> <p>(๑๒.๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาระไม่มารายงานตัวเข้าสัมภาระ หรือ (๑๒.๒) ไม่ผ่านการสัมภาระ หรือ (๑๒.๓) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือ (๑๒.๔) สละสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ (๑๒.๕) จำนวนโควตาไม่ครบ</p> <p>ทั้งนี้ การเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมสามารถดูได้จากผลการชำระเงินจากระบบรับสมัคร และให้ดำเนินการตามวัน เวลา สถานที่ในปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรงจากพื้นที่สำหรับวิทยาลัย</p> <p>(๑๓) วิทยาลัยบ้านทีกและยืนยันผลรายงานผลการเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมทุกกรณี หากสละสิทธิ์ให้ระบุดุผลการสละสิทธิ์ในระบบรับสมัครฯ ทั้งนี้ การเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินการที่กำหนดไว้</p>	<p>ทั้งนี้ให้วิทยาลัยทั้งสองแห่งทำหน้าที่เบิกจ่ายให้กับ</p> <p>คณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร</p> <p>(๘) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา บ้านทีกและยืนยันผลการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๙) วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา จัดทำประกาศรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่ ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๑๐) วิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาระ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาระรอบที่ ๒ - ๕</p> <p>(๑๑) การเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมรอบที่ ๒ - ๕ มีกรณี ดังนี้</p> <p>(๑๑.๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาระไม่มารายงานตัวเข้าสัมภาระ หรือ</p> <p>(๑๑.๒) ไม่ผ่านการสัมภาระ หรือ</p> <p>(๑๑.๓) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือ</p> <p>(๑๑.๔) สละสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ</p> <p>(๑๑.๕) จำนวนโควตาไม่ครบ</p> <p>จากข้อ (๑๑.๑) ถึง (๑๑.๕) สามารถดูได้จากผลการชำระเงินจากระบบรับสมัคร และให้ดำเนินการตามวัน เวลา สถานที่ในปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admissions</p> <p>(๑๒) วิทยาลัยที่เป็นพื้นที่สัมภาระ บ้านทีกและยืนยันผลรายงานผลการเรียกสำรองเข้าสัมภาระเพิ่มเติมทุกกรณี หากสละสิทธิ์ให้ระบุดุผลการสละสิทธิ์ในระบบรับสมัครฯ ทั้งนี้การดำเนินการตาม (๑๑) ถึง (๑๒) ให้แล้วเสร็จตามกระบวนการปฏิทินที่กำหนด</p>	<p>ตามปฏิทินกำหนด</p> <p>(๑๐) สถานศึกษา บ้านทีกผลรายชื่อเป็นนักศึกษาใหม่ตามปฏิทินกำหนด</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา</p> <p>๑.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>	<p>ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา</p> <p>เช่นเดียวกับการรับตรงจากพื้นที่</p>

การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
<p>จะต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ</p> <p>๒. ในการศึกษาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p> <p>๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหอพัก ค่าเครื่องแบบ เป็นต้น (อาจแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละวิทยาลัย)</p>			
<p>- ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับผู้สมัครและวิทยาลัยที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th</p>	<p>- ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง สำหรับผู้สมัครและวิทยาลัยที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th</p>	<p>- ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับ Admission สำหรับผู้สมัครและวิทยาลัยที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th</p>	<p>- ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระสำหรับผู้สมัครและวิทยาลัยที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.pi.in.th</p>
<p>หมายเหตุ สถาบันพระบรมราชชนก สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>	<p>หมายเหตุ สถาบันพระบรมราชชนก สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>	<p>หมายเหตุ สถาบันพระบรมราชชนก สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>	<p>หมายเหตุ สถาบันพระบรมราชชนก สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ</p>

(ร่าง) ตารางปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรม	การรับตรงจากพื้นที่	การรับตรง	การรับ Admission	การรับตรงอิสระ
การดำเนิน	๑๗ ธ.ค. ๖๑ - ๒๑ ม.ค. ๖๒			
เริ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือก		(ครั้งที่ ๑) ๒๘ ม.ค. ๖๒ - ๑๕ ก.พ. ๖๒		
ชำระค่าเล่าเรียน และประกาศรายชื่อผู้มี		(ครั้งที่ ๒) ๑๘ ก.พ. ๖๒ - ๘ มี.ค. ๖๒		
สิทธิเข้าศึกษา		(ครั้งที่ ๓) ๑๑ มี.ค. ๖๒ - ๒๒ มี.ค. ๖๒		
			(ครั้งที่ ๑) ๓ เม.ย. ๖๒ - ๓ พ.ค. ๖๒	
			(ครั้งที่ ๒) ๖ พ.ค. ๖๒ - ๒๔ พ.ค. ๖๒	
			(ครั้งที่ ๓) ๒๗ มี.ย. ๖๒ - ๑๔ มี.ย. ๖๒	
วิทยาลัยบัณฑิตและส่งจำนวนนักศึกษาที่	๑๘ มี.ย. ๖๒	๑๘ มี.ย. ๖๒	๑๘ มี.ย. ๖๒	
ชำระแล้วเป็นนักศึกษาใหม่ทุกรอบให้ สบช.				(ครั้งที่ ๑) ๒๑ มี.ย. ๖๒ - ๑๒ ก.ค. ๖๒
เริ่มประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือก				
ชำระค่าเล่าเรียน และประกาศรายชื่อผู้มี				
สิทธิเข้าศึกษา				
วันรายงานตัว และเตรียมความพร้อมก่อน	๑๘ ก.ค. ๖๒	๑๘ ก.ค. ๖๒	๑๘ ก.ค. ๖๒	๑๘ ก.ค. ๖๒
เข้าเรียน (๒ สัปดาห์)				
เรียกเพิ่มเติมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และ	-	-	-	(ครั้งที่ ๒) ๑๙ ก.ค. ๖๒ - ๒ ส.ค. ๖๒
รับศ.ใหม่หลักสูตรอื่นๆ				
วิทยาลัยบัณฑิตและส่งจำนวนนักศึกษาที่	-	-	-	๒ ส.ค. ๖๒
ชำระแล้วนักศึกษาใหม่ทั้งหมด				
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒	๕ ส.ค. ๖๒	๕ ส.ค. ๖๒	๕ ส.ค. ๖๒	๕ ส.ค. ๖๒
(วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม				
ในแต่ละปีการศึกษา)				